

# Đồng hành cùng những người trên tuyến đầu phòng, chống dịch

Hình ảnh cán bộ y tế đối mặt với nguy cơ lây nhiễm; thâu đêm làm thủ tục tiếp nhận, lấy mẫu xét nghiệm của người từ vùng dịch về; điều tra, rà soát những trường hợp nghi nhiễm trong cộng đồng... khiến nhiều người xúc động. Để động viên, khích lệ những người trên tuyến đầu phòng, chống dịch, nhiều tổ chức, cá nhân đã trao tặng những món quà ý nghĩa.



Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp nhận khẩu trang từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trao tặng.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh là một trong những cơ sở y tế được chỉ định thu dung điều trị người nghi nhiễm, người nhiễm Covid-19. Những ngày qua, cán bộ y tế của Bệnh viện đã không quản khó khăn, vất vả, thay nhau trực 24/24 giờ để chăm sóc, điều trị cho người nghi nhiễm Covid-19. Thấu hiểu khó khăn của cán bộ y tế, nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã trao tặng Bệnh viện 2.500 khẩu trang, 400 bộ quần áo chống dịch, 1.350 kính chắn giọt bắn, 2 lồng đặt nội khí quản, 200 chai nước sát khuẩn tay nhanh cùng nhiều thiết bị, vật dụng thiết yếu khác.

Chị Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Từ khi triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, bên cạnh nỗ lực của cán bộ, nhân viên y tế luôn có sự đồng hành, chia sẻ của các tổ chức, cá nhân với những món quà cả về vật chất lẫn tinh thần. Ngoài việc trao tặng khẩu trang y tế, quần áo bảo hộ, dung dịch sát khuẩn tay, một số nhà hảo tâm còn tặng một số trang thiết bị y tế phục vụ điều trị bệnh nhân mắc bệnh hô hấp nặng, trong đó có lồng đặt nội khí quản để Bệnh viện có thể thực hiện tốt hơn việc chăm sóc, điều trị cho người bệnh, bảo đảm an toàn, tránh nguy cơ lây nhiễm cho cán

bộ, nhân viên y tế. Với đặc thù làm việc tiếp xúc với nhiều bệnh nhân hàng ngày, cán bộ, nhân viên y tế thường xuyên phải đeo khẩu trang, điều này thường gây tổn thương da ở vùng tai. Do đó, nhiều tổ chức, cá nhân đã trao tặng dung cụ hỗ trợ đeo khẩu trang. Hiện Bệnh viện đã phát cho nhân viên y tế mỗi người một chiếc. Không chỉ chia sẻ với những người thầy thuốc ở tuyến đầu phòng, chống dịch, một số nhà hảo tâm còn trao tặng khẩu trang cho bệnh nhân, khiến họ rất cảm động khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ từ cộng đồng.

Hiện nay, ngoài Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cũng tiếp nhận khoảng 20.000 khẩu trang, hơn 1.000 bộ quần áo chống dịch, 500 kính chắn giọt bắn, 300 thùng rửa tay, 50 chậu rửa tay, 7 máy đo thân nhiệt và 1.000 quả trứng... từ các tổ chức, cá nhân. Khi lịch làm việc, đi cơ sở của nhiều cán bộ, nhân viên y tế kín tuần và dường như không có ngày nghỉ, công đoàn của Trung tâm đã tổ chức nấu ăn, chuẩn bị những suất cơm, phục vụ tận nơi để cán bộ, nhân viên có thêm thời gian làm việc. Tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng những món quà là nguồn động viên kịp thời, thể hiện sự chung tay của cộng đồng với những người đang đêm ngày vất vả và chống dịch.

Trước khó khăn về việc mua các trang thiết bị y tế, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đã trao tặng ngành Y tế Thái Bình 2 máy thở và 10 máy monitor phục vụ công tác điều trị. Một số doanh nghiệp đã ủng hộ hàng trăm bộ test kit nhằm hỗ trợ cho công tác xét nghiệm giúp phát hiện sớm người nghi nhiễm Covid-19. Dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, trong khi đó mỗi ngày cán bộ y tế phải tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm. Do đó, khi được trang bị các phương tiện bảo hộ phòng, chống dịch, đội ngũ cán bộ y tế và lực lượng làm công tác phòng, chống dịch sẽ yên tâm làm việc.

Thời gian qua, không chỉ có riêng ngành Y tế, tại các khu cách ly hay các chốt kiểm dịch tại 7 cửa ngõ của tỉnh, những người tham gia công tác phòng, chống dịch cũng đã nhận được sự quan tâm, động viên của người dân, trong đó có cả những cụ già đã hơn 80 tuổi. Đó là nguồn động viên, khích lệ kịp thời để những chiến sĩ áo trắng nói riêng, những người tham gia phòng, chống dịch nói chung có thêm điều kiện làm việc, yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ, cùng các cấp, ngành, địa phương, đơn vị sớm đẩy lùi dịch bệnh.

NHƯ HOÀNG

# Chuyện ở khu cách ly tập trung

Khu cách ly tập trung của tỉnh tại Trung đoàn 568 có những con người "đặc biệt" đang thực hiện nhiệm vụ "đặc biệt". Họ là cán bộ, nhân viên quân y, y tế của Bộ CHQS tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, cơ sở y tế địa phương, sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình xung phong trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Tiểu tá, y sĩ Nguyễn Thị Lý đang công tác tại Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh là cán bộ nữ duy nhất thực hiện nhiệm vụ trong khu cách ly ngay từ khi tiếp nhận 160 công dân trở về từ Nhật Bản. Hơn 30 năm công tác, thực hiện nhiều nhiệm vụ đột xuất, khẩn cấp cấp trên giao nhưng với chị có lẽ đây là nhiệm vụ đặc biệt nhất. Chị Lý tâm sự: Khi được thông báo đột tiếp nhận công dân về cách ly lần này có nhiều phụ nữ mang thai, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh đã giao nhiệm vụ cho ban quản lý lựa chọn một cán bộ nữ phụ trách việc thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho các trường hợp này, tôi đã xung phong nhận nhiệm vụ. Công việc hàng ngày của tôi là thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe của thai phụ 2 lần; đồng thời, nắm bắt tình hình sinh hoạt, ăn uống của chị em để báo với bộ phận hậu cần điều chỉnh cho phù hợp.

Làm nhiệm vụ ở khu cách ly với cán bộ, nhân viên nam đã vất vả và thì với phụ nữ còn vất vả và hơn. Điều kiện ăn nghỉ, làm việc còn thiếu thốn nhưng được sự động viên của chỉ huy, đồng đội, gia đình, nhất là những người cách ly, chị Lý đã vượt qua và luôn tâm niệm phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Gần hai tuần "nội bất xuất, ngoại bất nhập" ở khu cách ly với chị có nhiều kỷ niệm khó quên. Có trường hợp sốt cao, chị và đồng nghiệp phải bố trí phòng cách ly riêng và ngồi túc trực, theo dõi sức khỏe cho chị em cả đêm. Có trường hợp chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục theo dõi, sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 lại có nguyện vọng xin trở về khu cách ly. Chị Lý chia sẻ thêm: Khi phát hiện 2 ca dương tính với Covid-19 ở khu cách ly, các công dân đang cách ly đều có chút lo lắng. Cùng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn,

tôi cùng với anh em trong kíp trực còn phải làm công tác tư tưởng cho mọi người, nhất là 48 trường hợp mang thai và 2 trường hợp phụ nữ cao tuổi có bệnh nền huyết áp cao, thường xuyên sử dụng thuốc.

Bác sĩ Phí Ngọc Thuận, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Đông Á (Đông Hưng) cũng là người có mặt ở khu cách ly tập trung từ những ngày đầu tiếp nhận người cách ly. So với hai đợt trước, đợt thứ ba này anh "cách ly" cùng các công dân trong 14 ngày. Xác định trách nhiệm của bản thân và ý đức của người thầy thuốc, anh đã phối hợp tốt với kíp trực hoàn thành mọi công việc, góp phần bảo đảm sức khỏe cho người cách ly, kịp thời phát hiện những trường hợp nghi nhiễm, nhiễm Covid-19 để khoanh vùng, chuyển tuyến điều trị kịp thời. Anh Thuận tâm sự: Ở đây anh em quân đội, y tế và cả người cách ly coi nhau như người nhà. Có việc gì khó khăn là chia sẻ để mọi người cùng hỗ trợ. Với tôi, được làm việc ở khu cách ly còn là một vinh dự của người thầy thuốc tuyến cơ sở. Những ngày thực hiện nhiệm vụ ở đây, tôi đã tích lũy cho mình nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý trong công tác phòng, chống dịch đối với tuyến xã.

Trên tuyến đầu phòng, chống dịch, nguy cơ lây nhiễm Covid-19 luôn cận kề nhưng với họ, một khi đã nhận nhiệm vụ thì phải hoàn thành xuất

sắc. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng ở khu cách ly họ đã gạt đi hạnh phúc riêng để tập trung cao độ cho công việc chung. Đại úy, bác sĩ Phạm Đức Quân, Bệnh xá Bộ CHQS tỉnh, kíp trưởng kíp trực trong khu cách ly tập trung tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tiêm phòng uốn ván đối với phụ nữ mang thai đến điểm tiêm chủng mà chưa được tiêm... 11 cán bộ, nhân viên và sinh viên tham gia kíp trực và trực 100% các ngày, không có ngày nghỉ. Dù vậy, chúng tôi luôn xác định rõ tư tưởng, yên tâm công tác.

Còn với Phạm Văn Phương, sinh viên Khoa Y học dự phòng, Trường Đại học Y Dược Thái Bình là một trong hàng chục sinh viên tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại Thái Bình. Trước khi về Trung đoàn 568, em đã có 1 tháng tình nguyện ở khu cách ly tập trung tại Trường Đại học Thái Bình. Nhiệm vụ hàng ngày của Phương là hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt, cấp khẩu trang và phát cơm...

Phương chia sẻ: Phát huy tinh thần tuổi trẻ "Đầu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", chúng em luôn phấn đấu, học hỏi để cùng mọi người chiến thắng dịch bệnh. Trong giai đoạn này, em nghĩ rằng việc tham gia phòng, chống dịch không chỉ là trách nhiệm mà còn là một trải nghiệm thực tế cùng với kiến thức được học tại trường để chúng em có một hành trang trước khi trở thành một thầy thuốc tương lai.

Những cán bộ, nhân viên y tế, sinh viên tình nguyện tại khu cách ly ở Trung đoàn 568 như những "con ong" chăm chỉ, đang ngày đêm cần mẫn thực hiện nhiệm vụ của mình. Chị Lưu Thị Nguyệt, xã Yên Hoa, huyện Na Hang (Tuyên Quang) tâm sự: Tôi mang thai được 37 tuần, chỉ còn ít ngày nữa là sinh. Những ngày ở khu cách ly, chúng tôi không chỉ được chăm sóc về vật chất mà còn được xuyên nhận được sự quan tâm dưỡng dục về tinh thần từ đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và chiến sĩ Trung đoàn 568. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sẽ luôn nhớ và trân quý những tình cảm đó... Lời tri ân từ đây lòng của chị Nguyệt cũng là lời cảm ơn của hàng trăm công dân Việt Nam dành cho những chiến sĩ trên tuyến đầu phòng, chống dịch.

TẮT ĐẠT



Cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt cho thai phụ ở khu cách ly tập trung tại Trung đoàn 568.



Thiếu tá, y sĩ Nguyễn Thị Lý phát cơm suất cho người cách ly.

# Ngày đầu học sinh đi học trở lại

Ngày 4/5, cùng với học sinh lớp 9 đến lớp 12, hàng nghìn học sinh trong tỉnh đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Theo ghi nhận, các trường học tổ chức đón học sinh đúng hướng dẫn của ngành Giáo dục và chỉ đạo của UBND tỉnh về tiếp tục bảo đảm các điều kiện dạy và học gắn liền với công tác phòng, chống dịch bệnh.

**"3 lệch" trong phòng, chống dịch bệnh**

"3 lệch" bao gồm: lệch giờ đến trường, lệch giờ ra chơi và lệch giờ tan học. Đây là giải pháp được nhiều trường học thực hiện ngay trong ngày đầu tiên học sinh đi học trở lại sau 3 tháng nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19. Tại Trường Tiểu học An Bài (Quỳnh Phụ), ngay từ sáng sớm, trường đã phối hợp với cơ quan y tế đo thân nhiệt và hướng dẫn học sinh rửa tay sát khuẩn ngay từ cổng trường. Trước đó, giáo viên chủ nhiệm đã thông tin đến phụ huynh học sinh giờ đến trường của từng lớp, tránh tập trung đông người để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Có giáo viên Đào Minh Loan, giáo viên kiêm Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ Trường

Tiểu học An Bài chia sẻ: Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch chi tiết trong công tác đón học sinh đi học trong thời gian này. Không chỉ thời gian đến trường, giờ ra chơi và tan học cũng được nhà trường bố trí lệch giờ để thực hiện giãn cách theo đúng các công điện của Chủ tịch UBND tỉnh. Vào giờ ra chơi, thay vì chơi ở sân trường, học sinh sẽ vui chơi ở khu vực khuôn viên của nhà trường và có sự hướng dẫn của giáo viên. Tan học, từng lớp sẽ ra về lệch giờ và xếp hàng bảo đảm khoảng cách tối thiểu theo đúng quy định. Dù đặt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh lên hàng đầu song Trường Tiểu học An Bài cũng quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch năm học và hoàn thành chương trình trước ngày 15/7. Cô giáo Đặng Thanh Thủy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Bài cho biết: Trong 3 tháng qua, trường đã tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh bằng nhiều hình thức. Vì vậy, trong thời gian đầu học sinh đi học lại, trường sẽ đánh giá lại kết quả học trực tuyến của từng học sinh. Bên cạnh đó, tổ chức dạy học tất cả các môn bảo đảm hoàn thành chương trình trước ngày 15/7.

Là trường học liên cấp, Trường Tiểu học và THCS Đông Động (Đông Hưng) luôn

xác định công tác phòng, chống dịch bệnh sẽ gặp nhiều khó khăn hơn so với trường 1 cấp học. Vì vậy, trường đã thực hiện những giải pháp cụ thể ở từng cấp học để bảo đảm học sinh được an toàn khi đến trường. Thầy giáo Hoàng Duy Nguyên, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Để thực hiện giãn cách, trường đã chia lịch học thành 2 ca, trong đó, một nửa học sinh học buổi sáng và một nửa học sinh học buổi chiều. Khi đến trường, mỗi khối học đến cách nhau 15 phút để tránh tập trung đông người tại cổng trường. Cũng tại cổng trường, học sinh sẽ được đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi vào lớp học. Tuy nhiên, ở cấp tiểu học, phần lớn các em được bố mẹ đưa đi học nên chúng tôi tăng cường giáo viên đến vừa đo thân nhiệt cho học sinh đồng thời nhắc nhở phụ huynh không vào khu vực trường học. Còn tại cấp THCS, các em đã tự ý thức được cách bảo vệ bản thân trước dịch bệnh, vì vậy, trong ngày đầu tiên đi học trở lại, trường dành thời gian đầu giờ để tuyên truyền một số quy định khi đến trường. Sau đó, thấy rõ nhanh chóng bước vào hoạt động dạy và học, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

# Chú trọng công tác bán trú ở bậc học mầm non

Khác với những cấp học khác, trẻ mầm non sẽ ăn bán trú tại trường, vì vậy các trường đã đặc biệt chú trọng đến công tác này ngay trong ngày đầu tiên. Tại Trường Mầm non An Bài (Quỳnh Phụ), tất cả đồ dùng nhà bếp, bát, thìa của học sinh đều được tẩy trùng trước khi cho các con sử dụng. Có giáo viên Vũ Thị Duyên, Hiệu trưởng

nhà trường cho biết: Không chỉ đến khi xuất hiện dịch Covid-19 trường mới thực hiện việc tẩy rửa dụng cụ ăn uống cho học sinh mà công tác này được trường thực hiện hàng ngày bởi đây là lứa tuổi dễ bị lây bệnh theo mùa. Bên cạnh đó, tất cả các nguồn thực phẩm cung cấp cho bếp ăn bán trú của trường được kiểm soát nghiêm ngặt hơn. Nhân viên giao và cơ nuôi đều phải đeo khẩu trang và găng tay khi giao nhận thực phẩm.

Trong thời gian này, trường sẽ tạm dừng tất cả các hoạt động tập thể, việc đón trả trẻ và tình hình sức khỏe của từng học sinh sẽ được trường ghi chép cụ thể, sẵn sàng cung cấp cho cơ quan y tế khi cần thiết. Cũng theo cô giáo Vũ Thị Duyên, để đón học sinh đi học trở lại, trong 3 tháng qua, bên cạnh việc thường xuyên vệ sinh, khử khuẩn trường, lớp, các cô giáo đã luân phiên nhau trồng rau sạch cho trẻ tại vườn rau nhà trường, bảo

đảm sẽ cung cấp đủ rau xanh cho học sinh.

Theo ghi nhận của phóng viên, trong ngày đầu tiên đi học trở lại, học sinh đến trường đều được bố mẹ trang bị đầy đủ khẩu trang và bình nước cá nhân. Các trường bố trí đo thân nhiệt, chuẩn bị nước sát khuẩn, nơi rửa tay bằng nước sạch có xà phòng cho học sinh trước khi vào lớp học và sau khi tan học. Đối với phụ huynh học sinh, các cơ sở giáo dục cũng khuyến cáo không tập trung trước cổng trường khi đưa đón học sinh; đến đón con em đúng giờ, không đến quá sớm để tránh đông người trước cổng; theo dõi tình hình sức khỏe của con em mình, nếu có biểu hiện ho, sốt hoặc khó thở phải cho học sinh nghỉ ở nhà, đồng thời thông báo với giáo viên chủ nhiệm; nhắc nhở học sinh đeo khẩu trang khi đến trường và trong suốt buổi học.

Theo thông kê sơ bộ của Sở Giáo dục và Đào tạo, trong ngày đầu tiên học sinh toàn tỉnh đi học trở lại, nhìn chung tỷ lệ học sinh đến trường cao; công tác phòng, chống dịch được các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm ngay từ cổng trường. Mặc dù thời tiết khá nắng nóng song thầy và trò đã nhanh chóng bước vào hoạt động dạy và học, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

ĐĂNG ANH



Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Đông Động (Đông Hưng) hướng dẫn học sinh rửa tay sát khuẩn.